

# ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๑๓พ



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชั้นกรรมาธิการ

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๘/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
๒. รายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของจังหวัดนนทบุรี  
๓. รายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
(ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ” “ยุทธศาสตร์การพัฒนาลจังหวัด”)

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณแจ้งว่า ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเพื่อให้การชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ขอให้จังหวัดนนทบุรีในฐานะหน่วยรับงบประมาณจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการชี้แจงตามแนวทางการเตรียมความพร้อมและแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้จัดส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเพื่อให้การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ส่วนราชการที่จัดทำโครงการตามคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. เตรียมความพร้อมประกอบการชี้แจง ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม/รายการรายจ่ายประจำปี ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะการจัดทำวัสดุหรืองานจ้างเหมาบริการจะต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ให้ครบถ้วน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ

๒. โครงการ/กิจกรรม/รายการ รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีสิ่งก่อสร้าง จะต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับพื้นที่/สถานที่ก่อสร้าง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) งบประมาณ ราคา รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ

/ทั้งนี้ ในส่วนของวัน...

ทั้งนี้ ในส่วนของวัน เวลา และสถานที่ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



**นายภานุ แยมศรี**  
**(ข้าราชการจังหวัดนนทบุรี)**

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘

e-mail add. : nonburioffice@gmail.com

"จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์"